



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์

สภาผู้แทนราษฎร

E-mail agri25.cmt@gmail.com



วันพุธที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ (สพ.) ๔๑๘ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา คณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ได้มีการประชุมพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและติดตามการช่วยเหลือ เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ และนายตнуชา พิษยนันท์ รองเลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะคณะกรรมการ กลั่นกรองและอนุมัติการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ เข้าร่วม ประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



๑. คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในมาตรา ๗ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรอง การใช้จ่ายเงินกู้ โดยมีเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกรรมการ มีหน้าที่และอำนาจ พิจารณากลั่นกรองแผนงานหรือโครงการให้เป็นไปตามแผนงานหรือโครงการใช้จ่ายเงินกู้ กำกับ ดูแลการดำเนินงานตาม แผนงานหรือโครงการที่ใช้เงินกู้ กำหนดวงเงินสำหรับรายการเงินสำรองจ่ายตามแผนงานหรือโครงการ

ทั้งนี้ เงินกู้ตามพระราชกำหนดนี้ นำไปใช้ (๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๒) เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๓) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ซึ่งใช้งบประมาณดำเนินการ ๑ ล้านล้านบาท แยกเป็น ๒ ก้อน คือ กบดานการเยียวยา และสาธารณสุข ๖๐๐,๐๐๐ ล้านบาท และกบดานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมไทยประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ทางกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ จำนวน ไม่เกิน ๑๐ ล้านราย วงเงินของโครงการฯ ไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยใช้เงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มาตรการการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑) โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ โดยสรุปผลการโอนเงินให้เกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ ๓ มิ.ย. ๖๓ อ.ก.ส.โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว ๗.๑๐ ล้านรายเป็นเงิน ๓๕,๕๑๘.๖๑ ล้านบาท ทั้งนี้ วันที่ ๑-๓ มิ.ย. ๖๓ ไม่มีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกร ผลการรับเรื่องอุทธรณ์



เยียวยา ตั้งแต่วันที่ ๑๙ พ.ค. - ๓ มิ.ย. ๖๓ รวมทั้งสิ้น ๙๑,๘๙๒ ราย จำนวน ๙๒,๗๗๗ เรื่อง จำแนกเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

แต่ยังพบปัญหาการตกหล่นของรายชื่อเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา ดังนั้น กระทรวง เกษตรและสหกรณ์จึงได้เปิดให้มีการยื่นอุทธรณ์ สำหรับ (๑) เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ปี ๖๒/๖๓



ข่าวคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์

สภาผู้แทนราษฎร

E-mail agri25.cmt@gmail.com



ภายใน ๓๐ เม.ย. ๖๓ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๓ (๒) เกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล ระหว่าง ๑-๑๕ พ.ค. ๖๓ สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พ.ค. - ๕ มิ.ย. ๖๓ โดยเกษตรกรสามารถโทรสอบถาม หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเอง ที่ทำการทั้ง ๘ แห่ง ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ โดยให้เกษตรกรขอยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง และแจ้งข้อมูลชื่อ-นามสกุล เลขที่บัตรประชาชน ที่อยู่และรายละเอียดของอาชีพ จากนั้น "เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ตรวจสอบ" แล้วส่งต่อ "หน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบ" (ระยะเวลา ๓ วัน) แล้วส่งต่อให้ "คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณา" (ระยะเวลา ๕ วัน) หลังจากนั้นสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com

๒) การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตร อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำแคมเปญ "ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด" กรมประมง จัดทำระบบการสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์ (Pre Order) ภายใต้ชื่อ (Fisheries Shop)

๓) การสร้างรายได้ โดยกรมชลประทานจ้างงานเป็นเวลา ๖ เดือน เป้าหมาย ๘๘,๘๓๘ ราย

๔) การลดภาระค่าใช้จ่าย เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการ "ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-๑๙" เป็นต้น

๕) การบรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้สิน เช่น การออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้กู้ยืม โดยยกเว้นดอกเบี้ยแก่ผู้กู้ยืมในอัตราร้อยละ ๐ ต่อปีของเงินต้น ยกเว้นลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาหรือคำพิพากษาตามยอมแล้ว งดขายทอดตลาดแก่ผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกัน ชะลอการบังคับคดีแก่ผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกันเว้นแต่กรณีที่เกิดหนี้ระยะเวลาดังบังคับคดี



ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

๑. ควรเปิดโอกาสให้สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเกษตรกร แต่มีหัวหน้าครัวเรือนที่เป็นข้าราชการหรืออาชีพอื่น ซึ่งไม่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร สามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อขอปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ตนเองเป็นหัวหน้าครัวเรือนและสามารถขอรับเงินเยียวยาแทน

๒. ควรมีกลไกที่จะช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ ซึ่งเข้าไม่ถึงระบบการช่วยเหลือของรัฐ เช่น เกษตรกรที่เพาะปลูกบนที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ หรือเช่าที่ดิน ไม่มีสมาร์ทโฟนและระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีบัญชีธนาคาร หรือกรณีแรงงานประมงชาวไทยที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยา แต่ไม่ทราบว่าจะสามารถขอรับเงินผ่านธนาคารอื่น นอกจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ เป็นต้น โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทั้งเรื่องระยะเวลาที่เพียงพอในการเปิดรับการอุทธรณ์และช่องทางการอุทธรณ์ที่ครอบคลุมทั่วถึง



๓. ควรมีการช่วยเหลือเพื่อหาช่องทางการตลาดให้กับชาวประมงที่ไม่สามารถขายสัตว์น้ำที่เลี้ยงได้ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มของโรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า ตลาดต่างประเทศลดปริมาณหรืองดการรับซื้อ

๔. ในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามกรอบวงเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ควรมีการจัดทำอย่างรอบคอบและกำหนดระยะเวลาในการจัดทำอย่างเหมาะสมก่อนที่จะยื่นเสนอให้สภาพพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณากรอบดำเนินการของโครงการที่ยื่นเสนออนุมัติ